



© ไอโอเอ็ม 2017 / Benjamin Suomela

**ภาพรวม**

การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นก้าวสำคัญของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค และถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของตลาดแรงงานและภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศไทย ในขณะที่เดียวกันการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจในภูมิภาคยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อกฎกติกามของอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง กลุ่มอาชญากรข้ามชาตินั้นยังสามารถปรับเปลี่ยนวิธีแสวงหาผลประโยชน์ใหม่ ๆ หรือสามารถรับมือกับวิธีการตอบโต้ของรัฐบาลได้

ด้วยภัยคุกคามดังกล่าวส่งผลต่อเนื่องในประเทศไทย ไอโอเอ็มทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการจัดการประเมินด้านการบริหารงานตรวจคนเข้าเมืองและจัดการชายแดน โดยกำหนดภาพรวมโครงสร้างการบริหารจัดการเข้าเมืองของประเทศไทย และพัฒนาแนวปฏิบัติต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความต้องการและความประสงค์ขององค์กรเป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจว่ามีโครงสร้าง ความสามารถ และกลไกที่ยั่งยืนที่พร้อมใช้งานสำหรับการสกัดกั้นคดีการค้ามนุษย์ และคดีลักลอบขนคนเข้าเมืองได้อย่างสม่ำเสมอและทันเวลารวมถึงการดูแลความต้องการของกลุ่มแรงงานเปราะบาง

**กิจกรรมหลัก**

**องค์ประกอบ 1** จัดทำรายงานการประเมินด้านการจัดการพรมแดนและการย้ายถิ่นฐาน 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ นโยบาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การจัดการข้อมูล และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

**องค์ประกอบ 2** จัดการประชุมภาคีหน่วยงานรัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง ฉบับใหม่ที่ครอบคลุมเนื้อหาการปราบปรามอาชญากรรมลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน

**องค์ประกอบ 3** จัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษา (Technical Working Group) เพื่อพัฒนาคู่มือการอบรม (Training Curriculum) ว่าด้วยการส่งเสริมการทำงานระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร การลักลอบขนคนเข้าเมือง และการค้ามนุษย์

**องค์ประกอบ 4** จัดฝึกอบรมวิทยากร 5 วัน ตามเนื้อหาในคู่มือ ที่พัฒนาขึ้นในองค์ประกอบที่ 3 ให้แก่หน่วยงานจากกลุ่มที่ปรึกษาเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพรมแดนสามารถนำเนื้อหาคู่มืออบรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

**ข้อมูลโครงการ**



**ผู้ให้การสนับสนุน:**  
กองทุนเพื่อการพัฒนาแห่ง ไอโอเอ็ม

**ระยะเวลาโครงการ:**  
มกราคม 2562 – กันยายน 2564

**พื้นที่การทำงาน:**  
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

**หน่วยงานภาคี:**  
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

**หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:**  
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย สภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมศุลกากร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ

